

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดซึ่งอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และมีได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งบริษัทฯ เป็นโจทก์หรือจำเลยในคดีที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่อาจมีนัยสำคัญต่างๆ สรุปได้ดังนี้

(ก) ข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งบริษัทฯ เป็นจำเลย

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทตัวแทน (General Sales Agent) ในประเทศบังคลาเทศ เพื่อเป็นตัวแทนในการจำหน่ายบัตรโดยสารและบริการขนส่งทางอากาศ โดยสัญญาการแต่งตั้งมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้แจ้งบริษัทตัวแทนว่า บริษัทฯ จะไม่ต่ออายุสัญญา และให้การเป็นบริษัทตัวแทนสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนด คือวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัทตัวแทนได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ เป็นคดีแพ่งต่อศาลในประเทศบังคลาเทศ ฐานผิดสัญญา โดยอ้างว่าการไม่ต่ออายุสัญญานั้น ทำให้บริษัทตัวแทนได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินไทยประมาณ 300 ล้านบาท พร้อมกับขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆ กับบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ ในประเทศบังคลาเทศซึ่งมีเงินสดอยู่ประมาณ 180 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งทนายความในประเทศบังคลาเทศ ให้ทำการแก้ต่างในคดีดังกล่าวในศาลแทนบริษัทฯ และอยู่ในระหว่างการเตรียมการในการต่อสู้คดี

(ข) ข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งบริษัทฯ เป็นโจทก์

1. การฟ้องขอคืนภาษีโรงเรือนและที่ดินของสนามบินสมุย

เทศบาลนครเกาะสมุยได้ประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของสนามบินสมุยระหว่างปี 2550 ถึง ปี 2555 โดยเป็นจำนวนเงินประมาณทั้งสิ้น 38 ล้านบาทต่อปี ซึ่งบริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษดังกล่าว ดังนั้น ภายหลังจากที่ได้ชำระภาษีที่ได้ทำการประเมินไปแล้วตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการฟ้องเทศบาลนครเกาะสมุยต่อศาลภาษีอากรกลางเพื่อเรียกร้องให้เทศบาลนครเกาะสมุยคืนภาษีที่ได้ชำระไปแล้ว ทั้งนี้ ศาลภาษีอากรกลางได้ตัดสินให้บริษัทฯ ชนะคดีสำหรับการประเมินภาษี ปี 2550 ถึง ปี 2553 แต่เทศบาลนครเกาะสมุยได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ขณะนี้ คดีสำหรับการประเมินภาษีปี 2550 ถึง ปี 2553 จึงยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลฎีกา

นอกจากนี้ ศาลภาษีอากรกลางได้ตัดสินให้บริษัทฯ ชนะคดีสำหรับการประเมินภาษี ปี 2554 ในขณะที่คดีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินภาษีของปี 2555 ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลภาษีอากรกลาง

2. การฟ้องขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องกรมสรรพากรต่อศาลภาษีอากรกลาง เมื่อเดือนธันวาคม 2555 เพื่อเรียกคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ชำระไปแล้วในปี 2548 และ ปี 2549 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 86 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับการประเมินของกรมสรรพากรที่ไม่ยอมให้บริษัทฯ นำผลขาดทุนทางภาษีในปี 2548 และปี 2549 มาใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิ ขณะนี้ คดียังคงอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลภาษีอากรกลาง